



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โทร. ๔๓๑๒๐

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๔)/ วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ

## เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

**สรุปเรื่อง** ด้วย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเทียนส่องใจ วันเอดส์โลกขึ้นในวันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี และได้กำหนดการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการรณรงค์ ป้องกันและการแก้ไขปัญหาเอดส์ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ติดเชื้อทุก ๆ ด้าน ทั้งการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจให้กับครอบครัวและสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการแพทย์ สื่อสร้างสรรค์ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ครอบครัวและชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงมีหนังสือขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรในสังกัด หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่าง ๆ โดยแนบประวัติการทำงานที่มีระยะเวลาการทำงานด้านเอดส์ ๕ ปี ขึ้นไป สรุปโดยย่อไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ จัดส่งไปยัง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

## กฎ/ระเบียบ/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ที่ ศอ. ๕๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข/บุคคลดีเด่นด้านสังคม/สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น/สถานประกอบการดีเด่น/สถาบันการศึกษาดีเด่น/ครอบครัวดีเด่น/องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น/ชมรมฯหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. เห็นสมควรแจ้งเวียนทุกส่วนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในสาขาที่ต้องการเสนอ

๒. จัดทำข้อมูลแบบเสนอชื่อ เกี่ยวกับประวัติการทำงานที่มีระยะเวลาการทำงานด้านเอดส์ ๕ ปี ขึ้นไป สรุปโดยย่อไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ ให้งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ภายในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้กรุณามีคำสั่ง

นางสาว ชุ่มสุขใจ  
(นางดารณี ชุ่มสุขใจ)

พนักงานปฏิบัติงาน

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๓ ส.ค. ๕๘ ๑๗๑๗

คำสั่ง

**แจ้งตามเลข**



๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจारी)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย	0 ตท ๑๖
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘
เลขรับ 9511	๑๙๖
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘	
เวลา ๐๙.๓๐ น.	

ที่ ศอ. 5๑3 /2558

๑๒ กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2558

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย เสนอในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข/ บุคคลดีเด่นด้านสังคม/สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น/สถานประกอบการดีเด่น/สถาบันการศึกษาดีเด่น/ ครอบครัวดีเด่น/องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น/ชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น

ด้วยทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเทียนส่องใจ วันเอดส์โลกขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี และได้มีการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการรณรงค์ป้องกันและการ แก้ไข ปัญหาเอดส์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ติดเชื้อทุกๆ ด้าน ทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครอบครัวและสังคม อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านการแพทย์ สื่อสร้างสรรค์ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ครอบครัวและชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ด้านต่างๆ จะได้เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วทุกภาคของประเทศ ทางศูนย์วิจัยฯ จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่าน ในการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร ที่ท่านเห็นสมควร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภาณุภาค)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสมชาติ ทาแกง โทรศัพท์ 0 - 2252 - 2568 - 9 ต่อ 119



**เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข/  
บุคคลดีเด่นด้านสังคม/สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น/สถานประกอบการดีเด่น/สถาบันการศึกษาดีเด่น/  
ครอบครัวดีเด่น/องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น/ชมรมฯหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น**

**บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/อายุการทำงาน/ประเภทงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์/ประสบการณ์การทำงาน/งานทางด้านบริการหรือเกิดประโยชน์กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ทัศนคติของผู้ถูกเสนอชื่อต่องานทางด้านเอดส์หรือปัญหาเอดส์/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**บุคคลดีเด่นด้านสังคม** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/อายุการทำงานด้านเอดส์/ประเภทงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์/ประสบการณ์การทำงาน/งานทางด้านบริการหรือเกิดประโยชน์กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ทัศนคติของผู้ถูกเสนอชื่อต่องานทางด้านเอดส์หรือปัญหาเอดส์/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อสื่อสร้างสรรค์/ลักษณะของสื่อสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเอดส์/ลักษณะเด่นของสื่อสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์/ผลที่ได้รับจากการเสนอสื่อสร้างสรรค์/ทัศนคติของสื่อสร้างสรรค์ต่องานด้านเอดส์/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**สถานประกอบการดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อสถานประกอบการ/มีนโยบายไม่บังคับตรวจเลือดพนักงานและผู้สมัครงาน/ไม่เลิกจ้างพนักงานด้วยสาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์/เก็บรักษาความลับหากรู้ว่าพนักงานติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์/ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างเหมาะสม/จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและร่วมทำกิจกรรมด้านเอดส์เพื่อสังคม

**สถาบันการศึกษาดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อสถานบันการศึกษา/ลักษณะงาน/วัตถุประสงค์ของ โครงการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน/พื้นที่ผู้รับบริการ/ประเภท/ประสบการณ์ในการทำงาน/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**ครอบครัวดีเด่น** มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ครอบครัวที่เหมาะสม ชื่อ-สกุล/หัวหน้าครอบครัว/จำนวนสมาชิกในครอบครัว/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวที่คน/คนในครอบครัวรู้สึกอย่างไรกับการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์/การปฏิบัติตัวต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในครอบครัว/ถ้าถูกสังคมกีดกันและไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ครอบครัวมีวิธีแก้ไขอย่างไร/ครอบครัวนี้สมควรได้รับ ประทานรางวัลด้วยเหตุใด/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

หมายเหตุ ครอบครัวที่ได้รับ ประทานรางวัล ควรเป็นครอบครัวที่เปิดเผยต่อสังคมและสื่อต่างๆ ได้

**องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น/ลักษณะงาน/วัตถุประสงค์ของ โครงการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน/พื้นที่ผู้รับบริการ/ประเภท/ประสบการณ์ในการทำงาน/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการทำงาน/ลักษณะเด่น ในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**ชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อชมรมฯ/กลุ่ม//ประเภทงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์/ประสบการณ์การทำงาน/งานทางด้านบริการหรือเกิดประโยชน์กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และประชาชนทั่วไป/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ทัศนคติของผู้ถูกเสนอชื่อต่องานทางด้านเอดส์หรือปัญหาเอดส์/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

หมายเหตุ ระยะเวลาการทำงานด้านเอดส์ 5 ปีขึ้นไป ประวัติการทำงานสรุปโดยย่อไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4